



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๕-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๔๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๑๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้

<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เตรียมเงินช่วยเหลือบุคลากร- นิสิตผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 12 ตุลาคม 2554 17:17 น. [Share](#)



มศว (ขอบคุณภาพจาก www.urrac.com)

เกิดเหตุน้ำทะเลลักเข้า อ.องครักษ์ จ.นครนายก ผู้ว่าฯ นำทีมพาชชาวบ้านอพยพมาที่ มศว อดครักษ์ อย่างเร่งด่วน ด้านอธิการบดี มศว เปิดศูนย์อพยพชั่วคราวบริเวณอาคารศูนย์กีฬา คาดการณ์ว่าในระยะแรกมหาวิทยาลัยสามารถรองรับประชาชนได้ประมาณ 500 คน พร้อมเตรียมเงินช่วยเหลือบุคลากรและนิสิตที่ได้รับผลกระทบจากพิบัติภัยครั้งนี้

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปิดเผยว่า ขณะนี้มศว ได้ร่วมมือกับทางทางจังหวัดนครนายก เพื่อช่วยเหลือโดยให้ที่พักพิงกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในอ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยทางมศว อดครักษ์ จ.นครนายกจะเปิดรับประชาชนในระยะแรกประมาณ 500 คนก่อน ซึ่งตอนนี้ได้ประสานและทำงานร่วมมือกับทางจังหวัดอย่างใกล้ชิด ทาง มศว ได้เตรียมอาคารศูนย์กีฬาเป็นที่อพยพผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย

"ทางจังหวัดจะเตรียมกระสอบทรายมาร่วมสมทบเพิ่มอีก และเราได้แจ้งให้ทางจังหวัดจัดหาผ้าห่ม เสื้อผ้า ถุงนอนเพราะจะมีชาวบ้านจำนวนมากที่ไม่ได้เตรียมอะไรออกมาจากบ้าน หากสามารถแจกถุงยังชีพให้ชาวบ้านคนละ 1 ถุงก็จะเป็นการดี สำหรับการการเรียนการสอนของมศว ตอนนี้อยู่ในระหว่างการปิดเทอม และตอนนี้การสอบตรงของทางมศวก็สอบเสร็จหมดทุกคณะแล้ว จึงไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทางมาสอบของนักเรียนและนิสิต ตอนนี้เราได้ตั้งคณะทำงานติดตามประเมินสถานการณ์ขึ้นมารองรับสถานการณ์แล้ว"



ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดีมศว (แฟ้มภาพ)

อธิการบดีฯ กล่าวต่อไปว่า ฝ่ายบริหารจัดการภาวะอุทกภัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะให้การช่วยเหลือบุคลากรและครอบครัวที่ประสบความเสียหายจากภาวะน้ำท่วม ครอบครัวละ 5,000 บาท และถ้าครอบครัวไหนที่ได้รับความเสียหายมาก มหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือครอบครัวละ 10,000 บาท ในส่วนของนิสิตเมื่อเปิดภาคเรียน ค่าทำเนียบการศึกษาสามารถทำเรื่องเพื่อชะลอจ่ายค่าทำเนียบการศึกษาได้ หรือถ้าครอบครัวเสียหายมากก็ต้องดูเป็นกรณีๆ ไป

"ถ้าครอบครัวนิสิตเสียหายก็ขอให้ถ่ายรูปและแจ้งข่าวสารความเสียหายไปที่กองกิจการนิสิต และต้องมีหนังสือยืนยันจากทางผู้ใหญ่นบ้านหรือทางองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแจ้งยืนยันมาที่มหาวิทยาลัย เพื่อที่จะมหาวิทยาลัยจะได้ช่วยเหลือต่อไป และสำหรับนิสิตที่เดือดร้อนภาวะน้ำท่วม สามารถแจ้งความจำนเพื่อที่จะทำงานหารายได้เสริมกับทางมหาวิทยาลัยได้ ซึ่งทางกองกิจการนิสิตจะกระจายงานให้ อาทิ งานเดินเอกสาร งานห้องสมุด งานกองคลัง งานกองบริหาร งานสำนักคอมพิวเตอร์ นิสิตจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นจากเดิม (ในสภาวะการปกติ) เดือนละ 1,600 บาท เป็นเดือนละ 2,400 บาท โดยทำงาน 40 ชั่วโมงต่อเดือน" อธิการบดีฯ กล่าว